

Số: /SNN-KL

Đắk Nông, ngày tháng 9 năm 2022

V/v giải trình lý do điều chỉnh thiết  
kế trồng rừng thay thế tại khu vực  
lòng hồ thủy điện Đắk R'Tih

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2740/UBND-NNTNMT ngày 25/5/2022, về việc chuyển trả hồ sơ điều chỉnh thiết kế trồng rừng thay thế, Sở Nông nghiệp và PTNT giao Quỹ Bảo vệ và PTR chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan rà soát, giải trình các nội dung liên quan. Ngày 24/8/2022 Quỹ Bảo vệ và PTR đã có Báo cáo số 161/BC-QBVR, giải trình kết quả thực hiện thí điểm trồng rừng bán ngập tại Dự án 10 ha, phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 (có bản scan đính kèm).

Trên cơ sở nội dung giải trình, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh một số nội dung sau:

1. Dự án đầu tư trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển mục đích sang xây dựng các Công trình thủy điện (Trồng rừng thí điểm trên diện tích bán ngập tại lòng hồ thủy điện Đắk R'tih) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 15/6/2016. Đến nay, dự án đã quá thời gian kiến thiết cơ bản (01 năm đầu trồng, chăm sóc và 03 năm tiếp theo chăm sóc) nên việc điều chỉnh thiết kế là không đúng theo quy định.

\* Giải trình

- Với quy mô thí điểm được phê duyệt là 10 ha, quá trình thực hiện một số diện tích bị người dân lấn chiếm, nên diện tích thực hiện đúng thiết kế được nghiệm thu là 7,224 ha. Để đảm bảo quy mô thí điểm theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh, chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn, đơn vị thi công rà soát, lựa chọn những diện tích liền kề có cùng điều kiện lập địa để thực hiện trồng bổ sung 2,776 ha trong năm 2016.

- Năm 2018 sau khi rừng trồng đạt tiêu chí nghiệm thu hàng năm, thanh toán, Quỹ Bảo vệ và PTR đã thuê đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán bổ sung 2,776 ha. Tuy nhiên, diện tích trên nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, nên không có cơ sở thẩm định, phê duyệt. Ngày 19/01/2021, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ba loại rừng tại Quyết định số 87/QĐ-UBND, trong đó bổ sung diện tích rừng trồng bán ngập ngoài thiết kế nêu trên vào quy hoạch rừng phòng hộ. Nên Quỹ bảo vệ và PTR rà soát, lập hồ sơ xin điều chỉnh thiết kế, dự toán trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Như vậy, diện tích đề nghị bổ sung nêu trên đã triển khai trồng từ năm 2016; hiện nay, theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và PTR diện tích này cơ bản đủ tiêu chí thành rừng và thuộc quy hoạch rừng phòng hộ.

2. Việc trồng rừng bán ngập thí điểm trên địa bàn tỉnh không hiệu quả nên UBND tỉnh đã yêu cầu chấm dứt tại Công văn số 3433/UBND-KTN ngày

01/7/2021. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn trình đề điều chỉnh thiết kế là không đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên.

\* Giải trình: Diện tích thực hiện điều chỉnh thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế nêu trên được trồng từ năm 2016 (không phải trồng mới), hiện tại đủ tiêu chí nghiệm thu, đánh giá hoàn thành theo quy định. Nên việc điều chỉnh thiết kế, dự toán không ảnh hưởng đến nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3433/UBND-KTN ngày 01/7/2021.

3. Ngoài ra, hồ sơ trình còn có một số nội dung không đảm bảo như: Lý do điều chỉnh chưa được rõ ràng, không có bản đồ thể hiện các vị trí điều chỉnh, có sự chênh lệch về diện tích giữa Báo cáo và bản đồ,...

\* Giải trình

- Lý do điều chỉnh: Tại Báo cáo số 213/BC-SNN ngày 05/5/2022 Sở Nông nghiệp nêu 02 lý do cơ bản:

+ Trong quá trình thực hiện một số diện tích sau khi hồ sơ thiết kế được phê duyệt bị người dân lấn, chiếm trái phép để trồng khoai lang và một số cây trồng khác; để đảm bảo quy mô trồng rừng thí điểm theo hồ sơ thiết kế (10 ha), chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn và đơn vị thi công, tiến hành rà soát những diện tích có điều kiện lập địa tương đồng, nằm liền kề khu vực thiết kế, phù hợp các quy định để thay thế diện tích bị người dân lấn, chiếm nêu trên. Do đó, diện tích và ranh giới thực tế trồng rừng tại các lô có sự thay đổi (tăng/giảm) so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 15/6/2016;

+ Ngày 08/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3370/UBND-NN, về việc giao chủ đầu tư trồng rừng thay thế tại lòng hồ thủy điện Đắc R'ớt; trong đó, UBND tỉnh giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắc Nông làm chủ đầu tư dự án trồng rừng trên diện tích đất bán ngập tại lòng hồ thủy điện Đắc R'ớt, theo kế hoạch trồng rừng đã giao Chi cục Kiểm lâm, tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 và Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 với diện tích đất chưa trồng là 100 ha và diện tích đã trồng là 10 ha.

- Không có bản đồ thể hiện các vị trí điều chỉnh, có sự chênh lệch về diện tích giữa Báo cáo và bản đồ: Quỹ Bảo vệ và PTR đã rà soát, cập nhật bổ sung (*có bản đồ kèm theo*).

Từ các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự toán trồng rừng được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại Báo cáo số 213/BC-SNN ngày 05/5/2022./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD Sở NN&PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Quỹ Bảo vệ và PTR;
- Lưu VT, KL-SDR (H).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Quang Dân**